
      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ คณะท ำงำนขับเคลือ่นส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) ส ำนักกรรมำธิกำร ๒ 
 โทรศัพท ์๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๖ – ๗ 

ที ่                                                      วนัที ่    ๒๕  ธันวำคม  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   เสนอบันทกึกำรประชุมคณะท ำงำนสีเขียว ส ำนกักรรมำธกิำร ๒ 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกรรมำธิกำร ๒  

 ตำมที่ได้มีกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงผู้อ ำนวยกำรส ำนักกรรมำธิกำร ๒ ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน               
ผู้รักษำกำรผู้บังคับบญัชำกลุ่มงำนและหวัหน้ำคณะท ำงำน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวำคม ๒๕๖๖ 
ณ ห้องประชุมส ำนักกรรมำธิกำร ๒ ชั้น ๓  อำคำรรัฐสภำ 

 ในกำรนี้  คณะท ำงำนขับเคลื่อนส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) ส ำนักกรรมำธิกำร ๒                   
ได้ด ำเนินกำรจัดท ำบันทึกกำรประชุมดังกล่ำวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 

 (นำงสำวเบญจวัญญร์  ภำโนชิต) 
 หัวหน้ำคณะท ำงำนหมวด ๑  

   กำรก ำหนดนโยบำย กำรวำงแผน กำรด ำเนินงำนและกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 
  
                                           
 

      ทรำบ 
 
 

 

 (นำยอุสำห์  ชูสินธ์) 
        ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกรรมำธิกำร ๒ 
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บันทึกการประชุม 
ทบทวนฝ่ายบริหารขับเคลือ่นส านักงานสเีขียว 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ 
วันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ 

ณ ห้องประชุมส านักกรรมาธิการ ๒ ชั้น ๓   
-------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 
 ๑. นายอุสาห์  ชูสินธ์ ประธานที่ปรึกษาคณะท างาน 
 ๒. นางพิชชานันท์  สนอม  ที่ปรึกษาคณะท างาน 
 ๓. นางปิยมาภรณ์  ทองปุย ที่ปรึกษาคณะท างาน 
 ๔. นายปัญญา  โสสีภา ที่ปรึกษาคณะท างาน 
 ๕. นางสาวอรทัย  แหวนนาค ที่ปรึกษาคณะท างาน 
  ๖. นางสาวบุษยพรรณ ปักการะโน  ที่ปรึกษาคณะท างาน  
  ๗. นายจงชนะ  นาคอ้น  หัวหน้าคณะท างาน  
  ๘. นายเฉลิมชัย  ศรีจันทร์  หัวหน้าคณะท างาน 
  ๙. นางสาวภรณ์ธิตา  อินแสง  คณะท างาน 
 ๑๐. นางธนิสร  ยอดอินทร์  คณะท างาน 
 ๑๑. นายเกรียงไกร  แก้งค า  คณะท างาน  
 ๑๒. นางสาวศิริกุล  ขอประเสริฐ  คณะท างาน 
   
ผู้ลาประชุม 
 ๑. นางสาวศิริวรรณ  ฤกษ์วิสาข์  ที่ปรึกษาคณะท างาน 
 ๒. นางสาวสุวพร  นิลทัพ ที่ปรึกษาคณะท างาน  
 ๓. นางธัญญา  ศรีสุพรรณ ที่ปรึกษาคณะท างาน  
 ๔. นายอลนกรณ์  ค าด้วง ที่ปรึกษาคณะท างาน 
 5. นางสาวสรญา  โสภาเจริญวงศ์ ที่ปรึกษาคณะท างาน 
 ๖. นางสาวเบญจวัญญร์  ภาโนชิต หัวหน้าคณะท างาน 
 ๗. นายธีรยุทธ์  ตั้งบุญเกษม หัวหน้าคณะท างาน 
 ๘. นายสุพัฒน์  โพธิ์เงิน คณะท างาน 
  
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา 
 เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมมาพร้อมแล้ว นายอุสาห์  ชูสินธ์ ผู้อ านวยการส านักกรรมาธิการ ๒  
ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม  
 - ไม่ม ี  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองบันทึกการประขุม 
 - บันทึกการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันศุกร์ท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

   มติที่ประชุม 
   ที่ประชุมได้ตรวจสอบบันทึกการประชุมโดยละเอียดรอบคอบแล้ว จึงมีมติรับรองบันทึก              
การประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันศุกร์ท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 - ติดตามการด าเนินการส านักงานสีเขียว (Green Office) ส านักกรรมาธิการ ๒  
  นายอุสาห์  ชูสินธ์ ผู้อ านวยการส านักกรรมาธิการ ๒ ได้สอบถามการด าเนินการส านกังาน
สีเขียว (Green Office) ส านักกรรมาธิการ ๒ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  
  ๑) คณะท างานหมวด ๑  
   คณะท างานหมวด ๑ อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าเอกสารที่จะใช้ประกอบในการสมัคร
ประกวดส านักงานสีเขียว (Green Office) และได้ติดตามการด าเนินการตามนโยบายอยู่เป็นระยะ          
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 
   นายอุสาห์  ชูสินธ์ ผู้อ านวยการส านักกรรมาธิการ ๒ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การสมัคร
ประกวดส านักงานสีเขียว (Green Office) จะรับการสมัครเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ คณะท างานหมวด ๑ 
ควรด าเนินการจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการสมัครประกวดส านักงานสีเขียว (Green Office) ให้ถูกต้อง 
และครบถ้วน โดยควรขอรับค าปรกึษาจาก Coach ว่าผู้รับสมัครให้ยื่นเอกสารอะไรบ้างประกอบการสมัคร   
  ๒) คณะท างานหมวด ๒ ได้ด าเนินการ ดังนี้  
   ๒.๑) ด าเนินการจัดท ารูปแบบในการจัดท าบอร์ดส านักงานสีเขียว (Green Office) 
ส านักกรรมาธิการ ๒ และเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนขอให้แต่ละหมวดส่งข้อมูลให้กับ
คณะท างานหมวด ๒ เพื่อจัดท าบอร์ดต่อไป 
   ๒.๒) ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส านักกรรมาธิการ ๒ เข้ารับการอบรม
หลักสูตร ส านักงานที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม (Green Office) ซึ่งบุคลากรส านกักรรมาธิการ ๒ ได้ผ่านการ
อบรมหลักสูตรดังกล่าวครบทุกคนแล้ว 
   ๒.๓) ด า เนินการตกแต่ง เสาของส านักกรรมาธิการ ๒ ด้วยกระดาษเหลือใช้                         
และจะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกบนเสาแต่ละต้นให้บุคลากรส านักกรรมาธิการ ๒ ทราบต่อไป
   ๒.๔) การด าเนินการในระยะต่อไป คือ การด าเนินการจัดกิจกรรม “รู้ป่าว EP2            
ตอน Follow on tour” โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป 
   นายอุสาห์  ชูสินธ์ ผู้อ านวยการส านักกรรมาธิการ ๒ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
   ๑. ควรเร่งด าเนินการจัดท าบอร์ดส านักงานสีเขียวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และในการจัดท า
ควรประสานขอข้อมูลและแจ้งให้คณะท างานแต่ละหมวดจัดท าให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน 
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   ๒. การด าเนินการจัดท าบอร์ดควรมีภาพประกอบการด าเนินการของคณะท างาน                       
แต่ละหมวด หากเป็นคลิปวิดีโอให้จัดท าเป็น QR CODE เพ่ือให้บุคลากรส านักกรรมาธิการ ๒ และบุคคล
ทั่วไปสามารถดูข้อมูลได้โดยง่าย  
  ๓) คณะท างานหมวด ๓ ได้ด าเนินการ ดังนี้  
   ๓.๑) ด าเนินการรณรงค์การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด โครงการปิดไฟพักเที่ยง 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในส านักกรรมาธิการ ๒ เป็นอย่างดี 
   ๓.๒) หลังจากได้ดูงาน ณ ส านักนโยบายและแผนท าให้ได้รับข้อมูลว่า ห้องประชุม                          
อยู่ในความรับผิดชอบของคณะท างานหมวด ๓ ซึ่งจะได้ด าเนินการจัดการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ส านักงานสีเขียวต่อไป 
   ๓.๓) ด าเนินการจัดท าข้อมูลสถิติเปรียบเทียบการใช้ทรัพยากรและพลังงานทุกเดือน 
  ๔) คณะท างานหมวด ๔ ได้ด าเนินการ ดังนี้  
   ๔.๑) ด าเนินการจัดท าข้อมูลสถิติขยะทั้งหมดของส านักกรรมาธิการ ๒ ทุกเดือน                
โดยที่ผ่านมามีการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งหากเดือนใดมีการน าขยะกลับมาใช้ใหม่                        
ไม่ครบตามเกณฑ์จะมีการรณรงค์การน าขยะกลับมาใช้ใหม่ให้บุคลากรส านักกรรมาธิการ ๒ ทราบต่อไป 
   ๔.๒) ปัญหาการด า เนินการที่ ผ่ านมาพบว่ า  บุ คลากรส านั กกรรมาธิการ  ๒                                  
ยังมีความสับสนในการแยกประเภทขยะ ซึ่งจะได้รณรงค์การแยกประเภทขยะให้บุคลากรส านัก
กรรมาธิการ ๒ ทราบต่อไป  
   นายอุสาห์  ชูสินธ์  ผู้อ านวยการส า นักกรรมาธิการ ๒ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า                              
ควรด าเนินการส่งข้อมูลการแยกประเภทขยะให้คณะท างานหมวด ๒ ด าเนินการจัดท าประชาสัมพันธ์                 
ให้บุคลากรส านักกรรมาธิการ ๒ ทราบเป็นระยะเพ่ือเป็นการกระตุ้นการรับทราบการแยกประเภทขยะ                 
ที่ถูกต้องต่อไป นอกจากนี้ควรจัดท าข้อมูลเส้นทางขยะว่าสิ้นสุด ณ ที่ใด  
  ๕) คณะท างานหมวด ๕ ได้ด าเนินการ ดังนี้  
   ๕.๑) ด าเนินการตรวจสภาพแวดล้อมของบุคลากรส านักกรรมาธิการ ๒ เช่น โต๊ะท างาน 
ตู้เก็บของของแต่ละกลุ่มงาน โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรส านักกรรมาธิการ ๒ เป็นอย่างดี                        
แต่อาจมีส่วนที่ยังไม่เรียบร้อยบ้าง ซึ่งคณะท างานหมวด ๕ จะแนะน าให้ด าเนินการให้เรียบร้อยต่อไป 
   ๕.๒) การด าเนินการจัดจุดวางเครื่องพิมพ์เอกสารและแสงสว่างของส านักกรรมาธิการ 
๒ ได้ประสานขอความร่วมมือจากส านักบริหารงานกลางและส านักเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการ 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการ  
   ๕.๓) ส านักกรรมาธิการ ๒ ได้รับมอบถังดับเพลิงครบถ้วนแล้ว และจะได้ด าเนินการ
ดูแลและตรวจสอบสถานการณ์พร้อมใช้งานต่อไป  
   นายอุสาห์  ชูสินธ์ ผู้อ านวยการส านักกรรมาธกิาร ๒ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า คณะท างาน
หมวด ๕ ควรด าเนินการตรวจสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยให้เรียบร้อย และก่อนรับการประเมินจริง
จะให้ Coach มาด าเนินการประเมินก่อนว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
คณะท างานหมวด ๕ ควรพร้อมด าเนินการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ต่อไป 
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  ๖) คณะท างานหมวด ๖ การจัดซื้อจัดจ้าง ได้ด าเนินการ ดังนี้  
   ๖.๑) ด าเนินการจัดท าข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้บุคลากรส านัก
กรรมาธิการ ๒ รับทราบ ซึ่งปัจจุบันบุคลากรส านักกรรมาธิการ ๒ มีการจัดสัมมนาโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น  
   ๖.๒) ปัจจุบันมีการเปลี่ยนสัญลักษณ์ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ ซึ่งคณะท างานหมวด ๖ จะได้
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส านักกรรมาธิการ ๒ ทราบต่อไป  
  ต่อจากน้ัน ที่ปรึกษาคณะท างานได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี  
  ๑. เนื่องจากปัจจุบันบุคลากรส านักกรรมาธิการ ๒ ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ส านักงานสีเขียวแล้ว ระยะต่อไปควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดให้บุคลากรส านักกรรมาธิการ ๒ 
ทราบต่อไป  
  ๒. ควรมีการประสานงานและให้ข้อมูลเกี่ยวกับส านักงานสีเขียวให้กับแม่บ้านส านัก
กรรมาธิการ ๒ ทราบ เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินต่อไป 
  ๓. ควรจัดท าบอร์ดข้อมูลการเดินทางมาท างานร่วมกันของบุคลากรส านักกรรมาธิการ ๒ 
เพราะเป็นเรื่องของการใช้ทรัพยากรและประหยัดพลังงานร่วมกัน  
  นายอุสาห์  ชูสินธ์ ผู้อ านวยการส านักกรรมาธิการ ๒ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  
  ๑. คณะท างานหมวด ๑ – ๖ ควรประชุมร่วมกันและเร่งรัดด า เนินการจัดท าบอร์ด                  
ส านักกรรมาธิการ ๒ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
  ๒. กิจกรรมที่คณะท างานทุกหมวดได้ด าเนินการ คณะท างานหมวด ๒ ควรจัดเก็บข้อมูล               
ให้เป็นระบบเรียงตามวันและเวลาเพื่อความสะดวกในการหาข้อมูลเมื่อเข้ารับการประเมิน  
  ๓. คณะท างานแต่ละหมวดควรสอบถามข้อมูลกับ Coach ว่า การเข้ารับการประเมิน                  
มีหลักเกณฑ์และต้องด าเนินการอย่างไร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินของกรมการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมต่อไป  
  ๔. การประชุมครั้งต่อไปจะสอบถามข้อมูลว่าคณะท างานแต่ละหมวดมีความคืบหน้าในการ
ด าเนินการอย่างไรบ้าง และมีปัญหาและอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร เพ่ือจะได้พิจารณาแก้ปัญหาและ
อุปสรรคการด าเนินการต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอื่น ๆ  

- ไม่มี   
 
 เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและ           
ปิดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา  
 
   นางสาวศิริกุล  ขอประเสริฐ 
   นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ 
   ผู้จดบันทึกการประชุม 


